



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เวชภัณฑ์และอวัยวะเทียม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๗๕๕๔

ที่ วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลืองผสม พร้อมบรรจุใน injector จำนวน ๓๕๐ ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ

ดังนั้น ศูนย์เวชภัณฑ์และอวัยวะเทียม ขอส่งสำเนาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลืองผสม พร้อมบรรจุใน injector จำนวน ๓๕๐ ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๓๕๐ รายการ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

Quir

(นายอุทัย เจริญจิตรวัฒนา)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(สำเนา)

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลืองผสม พร้อมบรรจุ
ใน injector จำนวน ๓๕๐ ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก

ตามที่ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่ม
พับได้แบบมีสารสีเหลืองผสม พร้อมบรรจุใน injector จำนวน ๓๕๐ ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก นั้น

เลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้แบบมีสารสีเหลืองผสม พร้อมบรรจุใน injector จำนวน ๓๕๐ ชิ้น
จำนวน ๓๕๐ ชิ้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ออฟต้า เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ขายปลีก, ให้บริการ) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำเนาถูกต้อง

ชื่อ นายอุทัย เจริญจิตรวัฒนา

ประกาศขึ้นเว็บ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

โดยชื่อ นายอุทัย เจริญจิตรวัฒนา

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ